



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### “Chống dịch như chống giặc”



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi tổ chức sáng ngày 4/3 tại Hà Nội. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố có dịch, các địa phương có nguy cơ cao; đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Thú

ý thế giới (OIE) và một số nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 1/2 đến ngày 3/3/2019,

Ảnh: THANH TÂM

(Xem tiếp trang 4)  
THANH HUYỀN

### Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm và làm việc tại khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm phòng trưng bày sản phẩm của Công ty LG Display Hải Phòng.

Chiều ngày 4/3, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng). Cùng đi có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Đoàn đã đến thăm Công ty LG Display Hải Phòng, đơn vị có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD và hiện có hơn 8.200 cán bộ, công nhân viên đang làm việc, trong đó có hơn 800 người quê Thái Bình. Năm 2019, Công ty LG Display Hải Phòng phấn đấu đạt doanh thu khoảng 5 tỷ USD. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế Thái Bình, có vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng phát triển rất lớn. Khu kinh tế Thái Bình có khoảng cách rất

gần với các cảng biển và sân bay Cát Bi của thành phố Hải Phòng. Tỉnh đang triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển, sau khi hoàn thành sẽ kết nối thuận tiện với các trục giao thông chính của tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh Thái Bình còn có lực lượng lao động rất dồi dào, nhất là lao động có trình độ và tay nghề, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của các nhà đầu tư. Người dân Thái Bình có truyền thống hiếu học, có phẩm chất cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động. Nếu phía Công ty LG Display Hải Phòng cũng như các doanh nghiệp có nguyện vọng đầu tư tại Khu kinh tế Thái Bình thì tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Công ty LG Display Hải Phòng cảm ơn đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc tại nhà máy đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu chủ trương đầu tư tại Thái Bình trong thời gian tới.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã tham quan nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Tràng Duệ có công suất 4.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Nhà máy được đầu tư đồng bộ, xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại; nước thải sau khi xử lý đạt chất lượng loại A trước khi đưa vào môi trường.

(Xem tiếp trang 4)  
KHÁC QUẢN - THANH TÂM

### Hơn 500 học sinh THPT tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”

Sáng ngày 4/3, liên ngành Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” cấp huyện trong học sinh THPT năm học 2018 - 2019 tại huyện Vũ Thư. Đây là cuộc thi được chọn làm điểm, thu hút hơn 500 học sinh THPT trên địa bàn huyện tham gia.

Tham gia cuộc thi có 6 đội đến từ các trường: THPT Phạm Quang Thắm, THPT Nguyễn Trãi, THPT Lý Bôn, THPT Hùng Vương và Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư. Các đội trải qua phần thi giao thông kết nối và giao thông an toàn với các câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy định liên quan. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội có điểm số chung cuộc cao nhất và tặng các phần quà thiết thực cho các đội tham gia.

Cuộc thi nhằm trang bị kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học đường và tại nạn giao thông trên địa bàn huyện. **TẤT ĐẠT**

### Phát động thiếu nhi Thái Bình hưởng ứng tháng thanh niên

Sáng ngày 4/3, tại Trường Tiểu học Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ phát động thiếu nhi Thái Bình hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019 và tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tháng thanh niên năm 2019, thiếu nhi Thái Bình nói chung, Trường Tiểu học Lê Danh Phương nói riêng sẽ tích cực tham gia các hoạt động do đoàn, đội tổ chức; thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng xã hội; văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt các phong trào, từ đó chia sẻ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Tại lễ phát động, hơn 1.000 học sinh đã được tham gia sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề “Giáo dục kỹ năng phòng tránh xâm hại và bạo lực cho trẻ em”, tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 180.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lê Danh Phương nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. **ĐẠT TIẾN**

### PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

## Nỗ lực từ các cơ quan chức năng là chưa đủ

(Xem trang 2)



Lực lượng liên ngành tại chốt kiểm dịch động vật Bến Hiệp (Quỳnh Phụ).

## “Cặp lá yêu thương” - lan tỏa từ một chương trình

(Xem trang 3)

### THÀNH PHỐ Tập huấn điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Từ ngày 25/2 đến ngày 10/3/2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các tổ trưởng và điều tra viên trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bằng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn.

Kết thúc tập huấn, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố sẽ rà soát lại bảng kê trước đó đã tổng hợp từ tháng 11/2018 để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn thành phố từ ngày 1/4/2019.

**BÍCH HẠNH**  
(Đài TTTT thành phố)

### THÁI GIANG Xử lý hành vi vận chuyển lợn vi phạm quy định vệ sinh thú y

UBND xã Thái Giang (Thái Thụy) vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Khắc Giáp, thôn Phát Lộc Tiến, xã Thái Giang số tiền 2,5 triệu đồng vì có hành vi vận chuyển lợn vi phạm quy định vệ sinh thú y theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Trước đó, ngày 1/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, đội kiểm dịch động vật xã Thái Giang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Thái Thụy tiến hành kiểm tra và phát hiện ông Giáp vận chuyển 6 con lợn với tổng trọng lượng 350kg từ xã Thụy Thanh về địa bàn xã để tiêu thụ. Sau khi kiểm tra, truy xuất nguồn gốc số lợn trên, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu diệt, khử trùng phương tiện chở lợn để bảo đảm công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Thái Giang tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Giáp.

**TRẦN TUẤN**